
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดกาญจนบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดาํเนินการ  วันศกุรที ่๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

๓. สถานท่ี   ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ีอําเภอเมืองกาญจนบรุ ี
    จังหวดักาญจนบุร ี

๔. กลุมเปาหมาย  

  หนวยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  
 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ
ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิข์องกฎหมายท่ี
มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ
ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชน
และเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาทีแ่ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั
ปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 



๒ 

 

๖. ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี 

จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขา กลุมเขา ปาไมและท่ีราบลุมในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน พ้ืนท่ีใหญเปนลําดับ ๓ ของประเทศ เนื้อท่ี ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 

๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร เปนพ้ืนท่ีปาไมประมาณ ๗.๔ ลานไร พ้ืนท่ีการเกษตร ๒.๕ ลานไร พ้ืนที่จังหวัดอยูหาง

จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร ตามเสนทางสายนครปฐม-บานโปง-

กาญจนบุรี อาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร 

ประกอบดวย ชองทางเขาออกตามธรรมชาต ิประมาณ ๔๓ ชองทาง  

อาณาเขต 

จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดังนี้  

 - ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดตากและอุทัยธานี 

 - ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 

 - ทิศใต ติดตอกับจังหวัดราชบุรี 

 - ทิศตะวันตก ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  

เขตการปกครอง 

จังหวัดกาญจนบุรี แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน ๑๓ อําเภอ ๙๕ ตําบล ๙๕๙ หมูบาน  

โดยมีอําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอทามะกา อําเภอทามวง อําเภอดานมะขามเตี้ย 

อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอบอพลอย อําเภอพนมทวน  

อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา และอําเภอหนองปรือ สวนการปกครองทองถิ่น รวมท้ังส้ิน ๑๒๒ แหง 

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง (เมืองกาญจนบุรีและทาเรือพระแทน) 

เทศบาลตาํบล ๔๗ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๗๒ แหง  

๗. วิธีการดําเนินการ 

  จัดประชุมสัมมนา  จัดเวทีเสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ   

  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรชาติ ใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือกฎหมายท่ีนาสนใจ 
ใหประชาชนไดรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญ 
ของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ภาคกลาง พรอมกันท่ีหองประชุมแควใหญ ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปไดดังน้ี 
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 นายวุฒิพงษ สุภัควนิช รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี กลาวตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ผูตรวจราชการ และประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมวา ในโอกาสท่ีวุฒิสภาไดมีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
ติดตามความคืบหนาการกอสรางสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร โครงการทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง หมายเลข ๘๑ บางใหญ-กาญจนบุรี และความคืบหนาการเปล่ียน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปนโฉนดเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ถือวาเปนการรวมกันขับเคล่ือนประเทศตั้งแตระดับฐานราก 
ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางสอดคลองเปนระบบตอไป ทั้งนี้ ในนามของ
จังหวัดกาญจนบุรียินดีตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และพรอมรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดวยความ 
เต็มใจย่ิง และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความประทับใจจากการมาเยือนจังหวัดกาญจนบรุีในครั้งนี้  

 จากนั้น ผูดําเนินรายการไดแนะนําสมาชิกวุฒิสภาและผูตรวจราชการท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบดวย 
 สมาชิกวุฒิสภา 

๑. นายวิทยา ผิวผอง     รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง   
๒. นายจเด็จ  อนิสวาง    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลเอก วฒันา สรรพานิช   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายปญญา งานเลิศ    กรรมการ 
๕. นางเบญจรัตน  จริยธาราสิทธิ ์  กรรมการ 
๖. นายจิรชัย มูลทองโรย   ประธานคณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธ 

ผูตรวจราชการหรือผูแทน  

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๑. นางสาวชนิดา จันทรนคร    ผูเชี่ยวชาญดานติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
        ภาคกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายวัชระ  กระแสฉัตร    ผูตรวจราชการกรม  
        กรมการปกครอง เขตตรวจราชการท่ี ๓ 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 ๑. นายประพันธ คําบาง     ผูตรวจราชการกรม  
 ๒. นายเกียรติยศ ทรงสงา   ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน  
 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัด

กาญจนบุรี หัวหนาสวนราชการ และผูแทนภาคประชาชนที่ใหการตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และกลาววา 

วุฒิสภาจัดใหมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ มาตั้งแตป ๒๕๖๒ เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการของพ่ีนองประชาชน เพ่ือนําไปพิจารณาตามหนาท่ีและอํานาจ และ

สงไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา เพ่ือประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ สําหรับการลงพ้ืนท่ี
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จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ เปนการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานในเรื่องท่ีพ่ีนองประชาชนสนใจ 

และตองการเห็นการแกไขหรือการดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ ไดแก ๑) ความคืบหนาการสรางสะพานขาม

อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร เปนเรื่องสืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่พบประชาชนที่อําเภอศรีสวัสดิ์ ประชาชน

ตองการสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร เพ่ือเปนเสนทางสัญจรและสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

อําเภอศรีสวัสดิ์ ๒) ความคืบหนาโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข ๘๑ บางใหญ-กาญจนบุรี 

ซึ่งเปนเสนทางท่ีจะทําใหการคมนาคมของประชาชนหรือนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุร ี

ไดสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น และ ๓) การเปล่ียน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปนโฉนดเพ่ือการเกษตร เปนอีกเรื่องท่ีอยูใน

ความสนใจของพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ ส.ป.ก. เปนจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลชุด 

ที่ผานมาไดมีการวางนโยบายเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทําอยางไรใหประชาชนไดรับการรับรอง

ใหอยูในท่ีดินของรัฐอยางถูกตอง รัฐบาลจึงไดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติขึ้นมา  

แตการบริหารงานคอนขางลําบากเนื่องจากวาเปนหนวยงานท่ีไมใชเจาของที่ดิน แตจะตองประสานงานกับ

เจาของท่ีดินตาง ๆ ไมวาจะเปนกรมธนารักษ กระทรวงมหาดไทย กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ปจจุบันผานมา ๕ ปแลว การที่จะไปเปล่ียนแผนที่ของแตละหนวยงานใหเปนแผนท่ีเดียวกัน 

มาตราสวนเดียวกัน ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ในอนาคตรัฐบาลตองพยายามผลักดันเรื่องนี้ตอไป

วาจะทําอยางไรใหพ่ีนองประชาชนที่เขาไปอยูในที่ดินของรัฐตองไดรับการรับรองใหอยูอยางถูกตอง 

ตามกฎหมาย ส่ิงหนึ่งท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

คือ จะตองไปประสานงานหรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของที่ดนิวา นโยบายการจัดที่ดิน

ทํากินใหกับพ่ีนองประชาชนที่เขาไปอยูในที่ดินของรัฐ เปนการจัดระเบียบใหอยูอยางถูกตองตามกฎหมาย 

และเปนการควบคุมไมใหมีการบุกรุกหรือเขาไปอยูเพ่ิมเติมอีก  

 นายจเด็จ อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา การลงพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ 

ประเด็นหนึ่งท่ีมาติดตามความคืบหนา คือ การสรางสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร สืบเนื่องจาก

การลงพ้ืนท่ีของคณะสมาชิกวุฒิสภาเมื่อ ๔ ปท่ีแลว อดีตนายอําเภอศรีสวัสดิ์ในขณะนั้นไดนําเสนอวา

ประชาชนตองการใหสรางสะพานขามฝงบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร ในวันนั้นไมมีแมกระท่ังอยูใน

แผนพัฒนาตําบล แตขณะนี้โครงการนี้เขาสูแผนพัฒนาจังหวัด เขาสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด และกรม 

ทางหลวงชนบทรับเปนเจาภาพจัดทําโครงการนี้แลว จะมีโครงการศึกษาความเหมาะสมของถนนระยะทาง

ยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ศึกษาความเหมาะสมของสะพาน ระยะทาง ๘๐๐ เมตร มีการจัดทํารายงาน

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  สะพานและถนนเชื่อมตอ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร เหตุท่ีตอง

ทํา EIA เพราะวาสะพานและถนนมีสวนตอเชื่อมกับเขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติ และหวังวา

ในเวลาอีกไมนาน ชาวอําเภอศรีสวัสดิ์จะมีสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร และเชื่อมั่นในศักยภาพ

ฝายการเมืองของจังหวัดกาญจนบุรวีาจะสามารถผลักดันการดําเนินการโครงการนี้จนสําเร็จ เพ่ือประโยชน

ของประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดกาญจนบุรีตอไป 

 



๕ 

 

 พลเอก วัฒนา สรรพานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา สมาชิกวฒุสิภาจะครบวาระการดํารง

ตําแหนงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จากการทํางานท่ีผานมา สมาชิกวุฒิสภาไดมีการประสานงานกับ

หนวยงานในทุกพ้ืนท่ี ไมใชแตเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเทานั้น แมวาสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ครบวาระไปแลว 

แตยังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูในพ้ืนท่ี สามารถท่ีจะลงมาติดตามวาแตละจังหวัดไดริเริ่มโครงการ

อะไรไปบางแลว หรือประชาชนในพ้ืนที่ตองการเรื่องอะไรบาง และตอไปจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมเขามา

ชวยสนับสนุนการทํางานรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่อยางเต็มที่  

 นายจิรชัย มูลทองโรย ประธานคณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธ กลาววา ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ใหดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือสรางการรับรูผานเครือขายตาง ๆ และการลงพ้ืนที่พบ

ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ มีการถายทอดสดผานทาง Facebook ของ สวท.กาญจนบุรี จึงขอฝาก

ใหชวยกันติดตามดวย สําหรับเรื่องการสรางการรับรูของภาคประชาชนนั้น ขอใหรองผูวาราชการจังหวัด 

ไดประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการสรางการรับรูผลการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ หรือ

แมกระทั่งการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ ผานไปยังหอกระจายขาว หรือเสียงตามสายตามชุมชนตาง ๆ 

เพ่ือสรางการรับรูในระดับพ้ืนท่ีใหไดมากขึ้น 

 นายปญญา งานเลิศ กรรมการ กลาวถึงเรื่องการสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพ้ืนที่วา ตลอดชวง 

๔-๕ ปท่ีผานมา คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภา มีการพิจารณาศึกษาและติดตามเรื่อง

ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่รูจักกันในชื่อ One Stop Service : OSS และแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”  

ซึ่งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) และสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําขึ้นและเผยแพร

ออกมานานแลว แตจากการท่ีคณะกรรมาธิการฯ ไปติดตามมาท้ังหมดกวา ๕๐ จังหวัดทั่วประเทศ มีหลาย

จังหวัดที่รูบางไมรูบางวามีแอปพลิเคชันนีอ้ยู ซึ่งแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” นี้มีประโยชนมากมาย อํานวยความ

สะดวกในการทําธุรกรรมออนไลนภาครัฐ พรอมตรวจสอบสิทธิ การจายบิล การติดตามสถานะการขอใช

บริการภาครัฐ ซึ่งทําไดอยางสะดวกในแอปพลิเคชันเดียว และเปนชองทางในการติดตอส่ือสารกับหนวยงาน

ของรัฐ ไมวากรมการขนสงทางบก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จะมีแอปพลิเคชัน ThaIDของ

กรมการปกครอง แอปพลิเคชัน SmartLands ของกรมที่ดิน เปนตน จึงขอฝากใหจังหวัดชวยกัน

ประชาสัมพันธและขยายผลใหประชาชนรับรูใหไดมากท่ีสุด   

จากนั้น เปนการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวของ โดยสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 

๑) ความคืบหนาการกอสรางสะพานขามอางเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครินทร 

 นายจุติ ใครครวญ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุร ีกรมทางหลวงชนบท นําเสนอ

ความคืบหนาการกอสรางสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรวา แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีไดรับ

คําส่ังจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ใหรับโครงการนีเ้พ่ือจัดตั้ง

คําขอรับงบประมาณดําเนินโครงการ ซึ่งสะพานดังกลาวเปนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือแกไข

ปญหาการจราจรในจังหวัดโดยการสรางทางลัดทางเชื่อมระหวางจังหวัด ซึ่งการสรางสะพานและถนน



๖ 

 

ตอเชื่อมจะชวยบรรเทาปริมาณจราจร ลดระยะเวลา

ในการเดินทางระหวางอําเภอได เมื่อกรมทางหลวง

ชนบทรับนโยบายมาแลว ไดจัดทําขั้นตอนการ

ดําเนินงานและตั้งงบประมาณ ดังนี้  ๑) จัดทํา

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) สะพานขามเขื่อนศรีนครินทร ตําบลดานแม

แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์  จั งหวัดกาญจนบุรี  จะ

ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ 

งบประมาณ ๑๒ ลานบาท ระยะเวลาดําเนินงาน 

๒๔ เดือน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของถนนและสะพาน ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ๒) จัดทําโครงการ

ออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางสะพาน จะดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๗๐ ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ 

เดือน และในระหวางนั้น กรมทางหลวงชนบทจะย่ืนขออนุมัติการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

สะพานขามเขื่อนศรีนครินทร  ระยะเวลาดําเนนิงาน ๒๔ เดือน คาดวาจะแลวเสร็จไดชวงป ๒๕๗๒ และ ๓) 

ขั้นตอนการกอสราง จะดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๗๒ จะใชเวลาการกอสรางประมาณ ๓๐ เดือน คาดวา

จะดําเนินการแลวเสร็จไดในป ๒๕๗๔ ประชาชนจะไดมีสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและจะ

สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดกาญจนบุรีตอไป   

 นายจเด็จ อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา หากกรมทางหลวงชนบทสามารถจัดทํา

โครงการสรางสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรสําเร็จ จะสรางคุณูปการใหเกิดขึ้นไมใชแตเฉพาะ

จังหวัดกาญจนบุรีเทานั้น แตจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเปนจํานวนมาก ขอใหกรมทางหลวง

ชนบทและจังหวัดกาญจนบุรีชวยกันผลักดันโครงการนี้ใหเปนเครื่องจักรท่ีจะชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

จังหวัดกาญจนบุรีตอไปอีกโครงการหนึ่ง 

 นายศิริรัตน  บํารุงเสนา นายอําเภอศรีสวัสดิ์ กลาววา ไดยายมาเปนนายอําเภอศรีสวัสดิ ์

ไดประมาณ ๒ เดือน เปนความโชคดีท่ีปนี้อําเภอศรีสวัสดิ์สามารถขับเคล่ือนภารกิจหลายเรื่องไดอยาง

รวดเร็ว สําหรับเรื่องสะพานขามอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร เมื่อทราบวามีผูแทนของกรมทางหลวงชนบท

จะลงมาในพ้ืนท่ี ทางอําเภอก็ได จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูนําทองที่ทองถิ่น ตลอดจนผูประกอบการแพขามฟากที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน

มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน จนเปนมติเอกฉันทวาคนในพ้ืนที่อําเภอศรีสวัสดิ์ยินดีที่จะขับเคล่ือนการ

สรางสะพานขามฝงใหสําเร็จ และทราบดีวาท่ีผานมามีการผลักดันเรื่องนี้มาหลายยุคหลายสมัยแลว  

และยืนยันวาทางพ้ืนที่ยินดีและพรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานทุกดาน และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เพียงเรื่องเดียว คือ ขอใหมีการออกแบบสะพานใหสวยงามมากกวาเปนสะพานปูนธรรมดา เพราะตองการให

เปนแลนดมารคสําคัญในพ้ืนท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์แหงใหมอีกจุดหนึ่ง  



๗ 

 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา เชื่อมั่นวาโครงการสรางสะพานขาม

อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรจะสามารถดําเนินการตามแผนงานและขั้นตอนการกอสรางตามลําดับตอไปได 

สวนเรื่องการออกแบบสะพาน ขอใหผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีนําไปพิจารณาดวยวา  

ถาสามารถออกแบบสะพานใหมีความสวยงามได สะพานแหงนี้จะเปนสัญลักษณของจังหวัดกาญจนบุรีอีก

แหงหนึ่ง และชวยดึงดูดนักทองเท่ียวได และขอใหรองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีชวยประสานงานและ

ติดตามเรื่องนี้ดวย เพราะเปนความตองการของประชาชนในพ้ืนที่จริง ๆ 

๒) โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข ๘๑ บางใหญ-กาญจนบุร ี

นายจิรวัฒน ทรงผาสุข ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี ๑๒ สุพรรณบุรี กรมทางหลวง  

นําเสนอความคืบหนาโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ – กาญจนบุรี หรือมอเตอรเวย M

๘๑ ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมตอโครงขายคมนาคมสูภาคตะวันตก โดยผานพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ไดแก อําเภอ 

บางใหญ จังหวัดนนทบุรี อําเภอนครชัยศรี และอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี อําเภอทามะกา และมาส้ินสุดท่ีอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางท้ังส้ิน ๙๖.๔๑๐ 

กิโลเมตร ชองจราจรจะแบงเปน ๒ ชวง ไดแก (๑) จาก กม. ๐+๔๐๐ ถึง กม. ๔๗+๕๐๐ เปนชวงจาก 

อําเภอบางใหญมาจังหวัดนครปฐม จะเปน ๖ ชองจราจร และ (๒) จาก กม. ๔๗+๕๐๐ ถึง กม. ๙๖+๔๑๐ 

จากจังหวัดนครปฐมมาจังหวัดกาญจนบุรี จะเปน ๔ ชองจราจร โดยมีผิวทางชนิดแอสฟลตคอนกรีต  

มีทางแยกตางระดับเปนจุดเขาออก ๘ แหง และมีดานเก็บคาผานทาง ๘ แหง มีท่ีพักริมทาง ๓ ตําแหนง  

๖ แหง สัญญากอสราง ๒๗ สัญญา แบงเปนสัญญาที่ ๑-๒๕ เปนงานโยธาของกรมทางหลวง สัญญาท่ี ๒๖ 

เปนงานระบบ O&M การรวมทุนระหวางรัฐและเอกชน และสัญญาท่ี ๒๗ งานที่พักริมทาง เปนการรวมทุน

ระหวางรัฐและเอกชนเชนเดียวกัน วงเงินงบประมาณการกอสราง ๕๖,๑๗๘ ลานบาท ซึ่งแบงเปนคากอสราง 

๓๘,๗๒๖ ลานบาท คาเวนคืน ๑๗,๔๕๒ ลานบาท  

 



๘ 

 

ผลงานการกอสราง ไดแก งานโยธา ปจจุบันแลวเสร็จไปแลว ๑๘ สัญญา จาก ๒๕ สัญญา ผลงาน

รวม ๙๗.๒๘% จากแผนงาน ๙๙.๒๔๖% ซึ่งชากวาแผน ๑.๙๕๙% ในสวนของงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรีมีท้ังหมด ๖ สัญญา ซึ่งแลวเสร็จท้ังหมดแลว จะเหลือโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี รวมท้ังหมด ๗ สัญญา คาดวาจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ 

โครงการที่ยังไมแลวเสร็จ คือ (๑) สัญญาที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๐๐ เปนชวงตนทางและปลายทาง

ของ Ramp บนถนนกาญจนาภิเษก ผลงานสะสมอยูที่ ๙๘.๙๔๙% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

๒๕๖๗ (๒) สัญญาที่ ๒ กม.๐+๔๐๐ ถึง กม. ๔+๑๐๐ บริเวณยกระดับขามถนนกาญจนาภิเษก ผลงาน

สะสมที่ ๙๕.๒๖๓% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ (๓) สัญญาที่ ๔ กม. ๙+๐๐๐ ถึง กม. 

๑๓+๐๐๐ งานสะพานยกระดับและงานถนน ผลงานสะสมอยูท่ี ๘๑.๐๑๒% สัญญานี้คาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (๔) สัญญาที่ ๙ กม. ๒๙+๐๐๐ ถึง กม. ๓๐+๐๐๐ งานทางแยกตางระดับ 

ชุมทางนครชัยศรี ผลงานรวมอยูที่ ๙๓.๘๙๕% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗  

(๕) สัญญาที่ ๑๒ กม. ๓๘+๕๐๐ ถึง กม. ๔๔+๘๓๓ งานสะพานยกระดับและงานถนน ผลงานสะสมอยูท่ี 

๘๑.๔๒๑% สัญญานี้คาดวาจะแลวเสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (๖) สัญญาที่ ๑๖ กม. ๕๕+๕๐๐ ถงึ 

กม. ๖๐+๙๕๐ งานเชิงลาดคอสะพาน งานสะพาน งานปายจราจร และงานเก็บรายละเอียดตาง ๆ ผลงาน

สะสมอยูที่ ๙๓.๖๕๒% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และ (๗) สัญญาที่ ๒๔ กม. ๑+๑๑๙ 

ถึง กม. ๕+๐๐๐ สัญญานี้อยูระหวางการเก็บรายละเอยีดและความเรยีบรอย ผลงานสะสมอยูท่ี ๙๖.๗๘๑% 

จะแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๗ สําหรับแผนการเปดใหบริการ ซึ่งสถานะปจจุบันของงานโยธา

จะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จากนั้นจะเปนงานติดตั้งระบบ ๕ เดือน และเปนงานทดสอบ

ระบบอีก ๓ เดือน คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ในชวงปใหมที่ผานมา  

กรมทางหลวงไดทดลองเปดใหบริการครั้งแรก ตั้งแตตอน ๑๓ ตัดกับ ทล. ๓๒๑ ที่ กม. ๖+๒๐๐ อําเภอ

เมืองนครปฐม จนถึงตอน ๒๓ ตัดกับ ทล. ๓๒๔ ที่ กม. ๘+๔๐๐ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ีระยะทาง

รวม ๕๑ กิโลเมตร ซึ่งเสนทางผานไปไดดวยดี คาดวาในชวงเทศกาลสงกรานตปนี้ กรมทางหลวงวางแผน 

จะเปดใหทดลองวิ่งตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแตตอน ๑๓ ถึง ตอน ๒๓ และปลายป ๒๕๖๗ จะเปดทดสอบ

ระบบใหประชาชนทดลองใชบริการตลอดเสนทางจนกวาจะเปดใหบริการจริงในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวววา โครงการทางหลวงพิเศษระหวาง

เมือง สายบางใหญ – กาญจนบุรี เปนขาวดีอีกเรื่องหนึ่งของคนจังหวัดกาญจนบุรีและนักทองเที่ยวที่สนใจที่

จะมาเย่ียมเยือนจังหวัดกาญจนบุรี คาดวาจะเปดใชบริการเต็มรูปแบบในชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๘  

แตในชวงสงกรานตปนี้จะมีการเปดใหทดลองใชบริการไดในบางชวงได  

 นายจเด็จ อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ – 

กาญจนบุรี หรือมอเตอรเวย M 81 เปนเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งท่ีจะขับเคล่ือนจังหวัดกาญจนบุรีใหมีความ

เจริญกาวหนาไปไดในหลายทิศทาง ขอแสดงความยินดีกับชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียงที่จะไดใช

ประโยชนจากมอเตอรเวยสายนี้ ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะวา ริมถนนสองขางทางตลอดเสนทางมอเตอรเวย  

มีความสําคัญ ตองทําใหสวยงาม เปนระเบยีบเรยีบรอย ไมรุกลํ้าเขตทาง จึงขอใหหนวยงานที่เกีย่วของ ไมวา



๙ 

 

จะเปนกรมทางหลวง จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี หรือทองถิ่นตาง ๆ ตองไปทําความเขาใจกับ

ประชาชน หรือออกขอบัญญัติในการรักษาความสะอาดเรียบรอย หรือจะมีการออกแบบสองขางทางใหมี

เอกลักษณที่นาสนใจ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดจะเปนส่ิงที่ดีมาก 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา เห็นดวยวาเรือ่งสองขางทางของถนน

ควรมีความสวยงาม เชน ถนนในประเทศจีน ไมวาจะเปนถนนในเมืองหรือถนนระหวางเมือง จะมีการปลูก

ตนไม มีการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมสองขางอยางสวยงาม ทราบมาวามีการใชนโยบายการจางงานใหกับคนใน

พ้ืนที่เปนรายเดือนหรือรายวันใหมาดูแลตนไมเหลานี้ เริ่มตั้งแตการปลูก การตัดแตง การรดน้ําพรวนดิน โดย

กําหนดผูรับผิดชอบดูแลเปนระยะทาง เชน ๕๐๐ เมตร ๘๐๐ เมตร เปนตน จึงขอเสนอเปนแนวทางวา

สามารถสงมอบเรื่องการดูแลส่ิงแวดลอมสองขางทางใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูในพ้ืนที่เปน

ผูดูแลไดหรือไม หรือทางหลวงพิเศษหรือกรมทางหลวงจะดําเนินการเอง ควรมีแนวทางในการส่ิงแวดลอม

สองขางทางเหมาะสมมากกวาปจจุบนัท่ีมีการจางเหมาซึ่งไมไดดูแลอยางตอเนื่อง   

๓. ความคืบหนาการเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปนโฉนดเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

นายวินัย เมฆดํา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี นําเสนอความคืบหนาการเปล่ียน ส.ป.ก. ๔-๐๑ 

เปนโฉนดเพ่ือการเกษตร สรุปไดดังนี้ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐  

มีการประกาศเขตไปแลวท้ังหมด ๑๒ อําเภอ มีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดของกาญจนบุรี ๑,๒๘๒,๔๑๔ ไร 

พ้ืนที่ที่กันออกและไมไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินจะมีอยูประมาณ ๔๙๓,๕๘๔ ไร สวนพ้ืนท่ีที่นํามาดําเนินการ

ปฏิรูปที่ดินทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรีจะอยูท่ี ๗๘๘,๘๒๒ ไรเศษ ดําเนินการแลว ๗๓๗,๐๐๐ กวาไรเศษ 

เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินไปแลว ๔๑,๒๑๖ ราย จํานวน ๕๑,๙๑๐ แปลง ขณะนี้มีท่ีดินท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการประมาณ ๕๑,๐๐๐ กวาแปลง  

ในป พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑ ส.ป.ก. มีนโยบายดําเนินการปรับปรุงหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เปนโฉนดเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่ ๖๗ จังหวัด เปาหมาย ๕๐๑,๕๘๑ แปลง 

โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับมอบนโยบายการดําเนินงาน เปนจํานวน ๓๓,๑๕๖ 

แปลง ดังนี้ 

- ป ๒๕๖๗ จํานวน ๖,๗๑๘ แปลง พ้ืนที่เปาหมายหลัก อําเภอเลาขวัญ 

- ป ๒๕๖๘ จํานวน ๖,๓๗๐ แปลง พ้ืนที่เปาหมายหลัก อําเภอเลาขวัญ อําเภอบอพลอย 

- ป ๒๕๖๙ จํานวน ๗,๒๓๒ แปลง พ้ืนที่เปาหมายหลัก อําเภอดานมะขามเตี้ย อําเภอทองผาภูมิ 

- ป ๒๕๗๐ จํานวน ๖,๕๔๒ แปลง พ้ืนท่ีเปาหมายหลัก อําเภอพนมทวน อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอ

สังขละบุร ีอําเภอหนองปรือ 

- ป ๒๕๗๑ จํานวน ๖,๒๙๔ แปลง พ้ืนที่เปาหมายหลัก อําเภอไทรโยค อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

สําหรับขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงหนังสืออนุญาตเพ่ือเปล่ียนเปนโฉนดเพ่ือการเกษตร มี

ทั้งส้ิน ๖ ขั้นตอน ประกอบดวย (๑) การรับคําขอเกษตรกรท่ีย่ืนความประสงคขอปรับปรุงหนังสือ ส.ป.ก.๔-

๐๑ เปนโฉนดเพ่ือการเกษตร (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติการไดรับอนุญาต (๕ ป นับตอเนื่องจากการไดรับ

อนุญาตฯ ในครั้งแรก) (๓) ตรวจสอบรูปแปลง แผนที่ ตําแหนงท่ีตั้งท่ีดิน และเนื้อที่ (๔) ประกาศผลการ



๑๐ 

 

พิจารณาใหเกษตรกรไดรับโฉนดเพ่ือการเกษตร (ผูมีสวนไดสวนเสียย่ืนคัดคานไดภายใน ๑๕ วัน) (๕) จัดทํา

โฉนดเพ่ือการเกษตร และ (๖) มอบโฉนดเพ่ือการเกษตรใหเกษตรกร 

ในสวนของการรับคําขอแจงความประสงค เกษตรกรสามารถแจงความประสงคได ๒ ทาง คือ การ

มาติดตอดวยตนเอง โดยย่ืนผานโมบายยูนิตหรือย่ืนที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งมีผูมาย่ืน

ประมาณ ๑,๕๘๔ แปลง และย่ืนรับทางออนไลน จํานวน ๓๒๔ แปลง มีการตรวจสอบคุณสมบัติการไดรับ

อนุญาตใหใชท่ีดินไปแลวทั้งส้ิน จํานวน ๗๙๕ แปลง อยูระหวางการตรวจสอบจํานวน ๑,๑๑๓ แปลง 

ประกาศผลการพิจารณาครบกําหนดรองคัดคาน ๑๕ วัน มีการดําเนินการไปแลว ๖๕๕ แปลง ซึ่งเริ่ม

ดําเนินการที่อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เปนผูมอบเอกสารสิทธิ ในสวนของเรื่องท่ีอยูระหวางการดาํเนนิการรองคานมจํีานวน ๑๔๐ แปลง ดังนั้น ผล

การจัดทําโฉนดเพ่ือการเกษตรดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๔๖๗ แปลง และอยูระหวางรอแบบพิมพจาก

สวนกลางอีก จํานวน ๑๘๘ แปลง  

นายเกียรติยศ ทรงสงา ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเกษตรกรอยูประมาณ ๓ ลานคนที่รับสิทธิ ส.ป.ก. มีที่ดินประมาณ ๔๐ ลานไร 

โดยไดรับมาจากกรมปาไม เกษตรกรท่ีรับสิทธิ์ ส.ป.ก. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ปจจุบันสวนใหญจะมีอายุ

มากกวา ๖๐ ป โดยมีจํานวนถึงเกือบ ๒ ลานคน ปญหาของ ส.ป.ก. ในชวง ๓ -๕ ปที่ผานมา คือ มีผูเสียชีวติ

และอยูในแปลง ไมไดถายทอดใหทายาท เนื่องจากไมมีทายาทหรือทายาทไมมีคุณสมบัติเปนเกษตรกร  

จากการสํารวจลาสุดมีผูถือครอง ส.ป.ก. ประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ราย ท่ีเสียชีวิตแลว และไมมีทายาทรับสืบ

ทอดตอ เนื่องจากมีการจํากัดการรับสืบทอดท่ีดิน ส.ป.ก. ใหแกทายาทเทานั้น ซึ่งในวงทายาทมีเพียงแคคู

สมรส พ่ีนอง บิดามาร บุตร และหลาน ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการขยายทายาทเพ่ิม โดยมีการขยาย

เครือญาติเพ่ิม สามารถจะโอนใหไดทั้ง ๒ ฝง คือทั้งฝงสามีและภรรยา แตแมวาจะแบงทายาทออกเปน ๒ ฝง

แลว ก็ยังไมเพียงพอกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ยังมีคนท่ีเสียชีวิตและไมมีชองทางสงท่ีดินคืนให ส.ป.ก. 

ซึ่งกฎหมายไดกําหนดไววาหากถอืครองที่ดนิ ส.ป.ก. อยู และไมไดใชงาน  สามารถดําเนินการได ๒ ประการ 

คือ (๑) สงคืนให ส.ป.ก. แตกรณีนี้ ส.ป.ก. ไมมีคาชดเชยให จึงไมมีผูใดนําสงคืน และยังเกิดปรากฏการณ

เปล่ียนมือกันเปนจํานวนมาก และ (๒) สงคืนใหสถาบันเกษตรกร  ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไมเกิดขึน้ ดวยเหตุนี้ ใน

รัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีแนวคิดจะปรับเปล่ียนแนวทางการ

ดําเนินงานในสวนนี้ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน จึงไดดําเนินการตามมาตรา ๔ ของ

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งกําหนดไววาให ส.ป.ก. มีหนาท่ีปรับปรุง

สิทธิการถือครองของเกษตรกร ในที่สุดจึงออกมาเปนโฉนดเพ่ือการเกษตร โดยยกระดับผูถือครอง ส.ป.ก. ๔-

๐๑ ใหไปเปนโฉนดเพ่ือการเกษตร โดยมีเงื่อนไขวาผูที่จะไดรับโฉนดดังกลาว จะตองมีเปน ส.ป.ก. ๔-๐๑ 

มาแลวอยางนอย ๕ ป เมื่อเปล่ียนไปเปนโฉนดเพ่ือการเกษตร สิทธิอยางเดียวที่เพ่ิมขึ้นคือ ตองถือครองครบ 

๒ ป หลังจากนั้น หากตองการเปล่ียนมือใหกับเกษตรกรรายอื่นสามารถเปล่ียนได โดยยังคงหลักการของ

ส.ป.ก. ตามเดิม คือ ที่ดินตองทําเพ่ือเกษตรกรรม และที่ดินนั้นตองอยูกับเกษตรกร ในกรณีที่สงสัยวา ส.ป.ก. 

จัดสรรใหนายทุนหรือไม ขอตอบวาผูท่ีจะมารับตองมีท่ีดินไมเกิน ๕๐ ไร โดยจะผานการตรวจสอบจากทุก



๑๑ 

 

หนวยงานและทุกระบบท่ีเกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ หากเกษตรกรท่ีมีท่ีดิน ส.ป.ก. ไมประสงคจะทําการเกษตร

แลวก็สามารถสงตอใหกับเกษตรกรท่ีตองการท่ีดินไปทําการเกษตรตอได ปจจุบันส่ิงท่ี ส.ป.ก. ตองการ

สงเสริมใหมากขึ้น คือ (๑) ใหเกษตรกรไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากวา ส.ป.ก. มีการทํา 

MOU กับทาง ธ.ก.ส. เกษตรกรจึงทําการกูเงินกับ ธ.ก.ส. ไดท่ีเดียวเทานั้น และ ส.ป.ก. ไดมีการเจรจา

ตอรองใหมีการเพ่ิมวงเงินกูใหแกเกษตรกรมากขึ้น ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาในเรื่องสัญญา MOU กัน

อยู (๒) ทําใหที่ดิน ส.ป.ก. เปนหลักทรัพยค้ําประกันใหกับผูตองหาไดในบางกรณี อาทิ การบุกรุกปา ซึ่งก็ได

มีการเจรจากับทางสํานักงานตํารวจแหงชาติแลว และคาดวานาจะมีขาวดีเร็ว ๆ นี้ (๓) การพัฒนาถนนและ

แหลงน้ํา และ (๔) การเพ่ิมมูลคาที่ดินและสินทรัพยในเขตปฏิรูปที่ดิน  

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง สอบถามถึงความกาวหนาในประเด็นท่ีคณะ

กรรมการฯ ไดรับหนังสือแสดงความเห็นจากนายสถาพร บุญสมจิตต ผูใหญบานพระเจดียสามองค และ

คณะ เพ่ือขอใหชวยแกไขปญหาความเดือดรอนจากการไมมีท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากินของประชาชนใน

หมูบานพระเจดียสามองค หมูที่ ๙ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยประชาชนในพ้ืนที่

ดังกลาวประสงคที่จะขอใหหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกสารสิทธิในที่ดิน เพ่ือจะทํา

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป 

นายสุรชิต บัวทอง เจาพนักงานปาไมอาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงวา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี ยังไมไดรับ

เรื่องรองเรียนดังกลาว แตในพ้ืนที่หมูบานพระเจดียสามองค หมูท่ี ๙ ตาํบลหนองลู บริเวณนั้นจะอยูในเขตพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไมไดอยูในพ้ืนที่เปาหมายของการจัดที่ดินทํากินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี กลาววา ขอรับเรื่องพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙ 

ตําบลหนองลูไปติดตามสอบถามกับทางกองทัพบกอีกครั้งหนึ่ง ในประเด็นปญหาการทับซอนของ 

พ้ืนที่วาเปนพ้ืนที่ที่มีการขอคืนพ้ืนที่หรือไม  

นายจเด็จ อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา ปญหาการเรียกรองสิทธิในพ้ืนท่ีที่มีการทับ

ซอนกันระหวางพ้ืนที่ของทางราชการกับประชาชนที่ใชเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ซึ่งเปนปญหามายาวนาน 

ประเด็นเหลานี้สามารถแกไดดวยการใชระบบการเมือง แตตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของนิติธรรมและความชัดเจน

ของมติและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการพิสูจนสิทธิในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) จะนําเสนอ 

ขึ้นไป 

 สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  

มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุร”ี (ตามแนบ) 

 จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ สํานักประชาสัมพันธเขต ๘ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผอง รอง

ประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายจเด็จ อินสวาง พลเอก วัฒนา สรรพานิช นายปญญา งานเลิศ  

นางเบญจรัตน จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา และนายจิรชัย มูลทองโรย ประธานคณะอนุกรรมการดาน



๑๒ 

 

ประชาสัมพันธ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมประชุมแลกเปล่ียนขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

รวมกับผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต ๘ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในพ้ืนท่ี

เขต ๘ จํานวน ๗ สถานี ทั้งนี้ ไดมีการประชุมออนไลนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Zoom Meeting) รวมกับหัวหนา

ประชาสัมพันธจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตภาคกลาง จํานวน ๑๗ จังหวัด โดยมี นางจรรยา อัมหิรัญ ผูอํานวยการ

สํานักประชาสัมพันธเขต ๘  ใหการตอนรับ  

 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดกลาวขอบคุณสํานักประชาสัมพันธ เขต ๘ ผูอํานวยการสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) และประชาสัมพันธจังหวัดในพ้ืนท่ีเขต ๘ ท่ีไดใหความรวมมือในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกบการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา พรอมท้ัง

รายงานผลความสําเร็จและความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ในรอบปท่ีผานมาใหไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลในการประชาสัมพันธใหประชาชน 

ไดรับรูเพ่ิมมากขึ้น 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๕๐ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย  ๗๘ 

หญิง  ๒๒ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
 ๑๓.๐ 
๑๐.๙ 
๓๙.๑ 
๓๔.๐ 
  ๓.๐ 

 



๑๓ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน 
ประถมศกึษา 

  - 
  - 

มัธยมศกึษา   ๑๓.๐    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา    ๖.๕  
ปริญญาตร ี ๔๕.๗ 
สูงกวาปรญิญาตร ี  ๓๔.๘ 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๖.๕ 
 ๕.๕ 
๖๖.๖ 
๑๗.๔ 
  ๔.๐ 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน  
  -หนงัสือพิมพ/แผนพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

 ๒๐.๐  
 ๑๕.๐ 

 ๓๐.๐ 

 ๒๐.๐ 
 ๕.๐ 

 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๘๘.๖ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยูใน 

ระดบัมากท่ีสุด มีจํานวน ๖ ประเด็น ไดแก 

๑. รอยละ ๙๘.๖ รับทราบบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

๒. รอยละ ๙๗.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรชาติ 

๓. รอยละ ๙๖.๖ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 



๑๔ 

 

๔. รอยละ ๙๔.๐ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใช 

ในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต 

๕. รอยละ ๙๑.๔ ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

๖. รอยละ ๘๘.๖ มคีวามพึงพอใจในโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 

ขอเสนอแนะ   
 ๑. การแกไขกฎหมายที่ดนิของรัฐตาง ๆ ควรใชเพียงมติ ครม. เพ่ือความรวดเรว็ในการดําเนนิงาน  
 ๒. ควรปรับแกไขกฎหมายยาเสพติด ใหมกีารควบคุมกญัชา ใบกระทอม ซึ่งเปนยากลอมประสาท 

ผูที่ใชยาไมสามารถควบคุมตนเองได ทําใหเกิดปญหาสังคม และยาเสพติดสงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม
เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก 

 ๓. ยกเลิกกฎหมายเกาแกท่ีออกมาทบัซอนกบักฎหมายปจจุบัน 
 ๔. การบังคบัใชกฎหมายของ จนท. การสรางจิตสํานึกของการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 ๕. การออกโฉนดเพ่ือการเกษตร มีผลเสียเมือ่มีการเปล่ียนมือท่ีดิน ส.ป.ก. แลว นอมินีของนายทุนมี
มาก อนาคตเกษตรกรไทยจะไมมีท่ีดนิทํากนิ 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว   ๗๐ คน 
 - จํานวนผูเขารวม    ๘๕ คน  
 แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน 

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๘๕ คน ประกอบดวย 
 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี สํานักงานทางหลวงท่ี ๑๒ สุพรรณบุรี ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
นายอําเภอศรีสวัสดิ์ 
 ๒. ผูแทนชุมชน อาทิ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล กํานัน ผูใหญบาน  
 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุร ี 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 
พรอมท้ังไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี และไดรวม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 



๑๕ 

 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไมเหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไมเพียงพอ 
 

 

------------------------------------ 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกรที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 
ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

----------------------- 
 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
 

   
 
 

 
 

  

   
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

  



๑๗ 

 

   
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
   

 
 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ สํานักประชาสัมพันธเขต ๘ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
  

 
   
 
 
 

  

 
  

 
 
 
 

  



๑๘ 
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ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง : จังหวัดกาญจนบุร ี

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 
(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  
และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗) 

๑ นายสหพันธ รุงโรจนพาณิชย 
รองประธานและเลขาธิการหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 
     แสดงความเห็นวา ในฐานะท่ีเปนฝายเศรษฐกิจและเล็งเห็นวา
เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีกําลังเติบโตและเมืองกําลังจะเปลี่ยน 
ปจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีการขยายเมืองหรือความเจริญของเมือง 
อยูในฝงตะวันออกของแมน้ํา สวนฝงตะวันตกเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนปาไม  
มีการพัฒนาแตกตางจากฝงตะวันออก จึงเห็นวาฝงตะวันตกของเมือง
ควรไดรับการพัฒนาทุกมิติเชนเดียวกับฝ งตะวันออกของเมือง
กาญจนบุรี ท่ีผานมา ไดรวมลงพ้ืนท่ีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพ่ือวางผังเมืองใหม ทําใหทราบวาพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ฝงตะวันตกของเมือง 
(ฝงแมน้ําแควและแมน้ําแมกลองฝงตะวันตก) มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๘๗.๐๕ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๗๙,๔๐๖.๒๕ ไร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีฝงทามะขาม 
เฉพาะท่ีทามะขาม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๙,๓๗๕ ไร 
ถือวาเปนพ้ืนท่ีท่ีคอนขางมาก ทางหอการคาและภาคเอกชน จึงเห็นวา 
ท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ควรจะทําธุรกิจดานอ่ืนควบคูไปดวยได ภายใต
ขอจํากัดท่ีมีอยู จะเปนไปไดหรือไมท่ีจะวางผังเมืองฝงตะวันตก  
เพ่ือสรางธุรกรรมการคาใหเมืองกาญจนบุรีใหญกวานี้ เพราะทุกวันนี้

     นายเกียรติยศ ทรงสงา ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน 
ชี้แจงวา ทางส.ป.ก. ทราบถึงความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความพยายามท่ีจะเพ่ิม
ชองทางในการอนุญาตใชพ้ืนท่ีเหลานี้ โดยสิ่งสําคัญประการแรก คือ 
ตองเปนนโยบายรัฐบาลและผานมติคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะอนุญาตได 
ประเด็นท่ี ๒ ท่ีเสนอวาควรอนุญาตใหมีการทําธุรกิจบางอยางได 
ประเด็นนี้กฎหมายของส.ป.ก. คํานึงถึงอยู เชนเดียวกัน เพราะใน
ระเบียบตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตชุมชน 
คือ มีความเจริญมาจากถนน แหลงพาณิชย หรือมหาวิทยาลัย จะตอง
กําหนดเปนเขตท่ีชัดเจนวาจะสามารถขยายไปไดถึงไหน ซ่ึงในวงรอบ
ชุมชนเหลานี้จะสามารถอนุญาตเปนประเภทกิจการอ่ืนได ขณะนี้มติ
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดกําหนดกิจการไว ๑๒ 
ประเภทใหญท่ีจะสามารถพิจารณาอนุญาตได ท้ังนี้ สวนใหญจะเปน
กิจการท่ีเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร อาทิ รานคา รานตัดผม 
และรานขายเครื่องจักร ซ่ึงส.ป.ก. พยายามเปดชองทางให หากเปน
ชุมชนและมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีใหชัดเจนก็จะสามารถอนุญาตให
ดําเนินกิจการประเภทอ่ืนได แตสวนใหญมักจะเก่ียวของกับการเกษตร 
อยางไรก็ตาม หากเห็นวากิจการนั้นไมเก่ียวของกับการเกษตรแตมีความ

ประเด็นดังกลาว ผู อํานวยการ
สํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน และ
ผูตรวจราชการกรม สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ไดชี้แจงผูรองจนเปนท่ีเขาใจแลว 
รวมท้ังรองผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี รับเรื่องดังกลาวไป
พิจารณาดําเนินการตามหนาท่ี
และอํานาจตอไป จึง เห็นควร
เสนอไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตาม
เรื่องรองเรียนในคณะกรรมการ
อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
 



๒๐ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗) 
เม่ือขามไปแลวเปนปาเปนตนไม แตหากท้ังสองฝงไดรับการพัฒนาใหมี
การเจริญเติบโตควบคูกันไปก็นาจะเปนแนวทางท่ีดีสําหรับจังหวัด
กาญจนบรุี 

 
 

จําเปนท่ีจะตองดําเนินกิจการ ขอใหนําเสนอเรื่องมายัง ส.ป.ก. ให
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือบอรด ส.ป.ก. พิจารณา
อนุญาตก็สามารถทําได  
     นายประพันธ คําบาง ผูตรวจราชการกรม สํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ชี้แจงเพ่ิมเติมวา พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีมาตราในการจัดท่ีดินโดยเฉพาะ คือ 
มาตรา ๓๐ ขอ ๕ ท่ีกําหนดเก่ียวกับกิจการสนับสนุนและเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม สวนนี้อยูในหลักเกณฑขอ ๑.๕  
ซ่ึงจะตองเปนพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีกําหนดข้ึน พ้ืนท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานัก
จัดการปฏิรูปท่ีดินกลาวถึง คือ พ้ืนท่ีวงรอบชุมชน การขยายเขตวงรอบ
ชุมชนเปนอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
แตวิธีการขยายเขตวงรอบชุมชน ทางจังหวัดจะตองเปนผูเริ่มดําเนินการ 
นั่นคือ หากชุมชนมีการขยายออกมา จะมีคณะกรรมการของจังหวัด
ดําเนินการจัดทําวงรอบชุมชน โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
รวมเปนคณะกรรมการดวย การกําหนดวงรอบนี้สามารถเผื่อพ้ืนท่ีได  
จึงเห็นวาถาจังหวัดจะขยายเขตวงรอบชุมชนเพ่ิมข้ึนก็สามารถใช
หลักเกณฑนี้ได ซ่ึงหลักเกณฑในขอ ๑.๕ ตามท่ีผูอํานวยการสํานัก
จัดการปฏิรูปท่ีดินกลาวถึงนั้น มีหลักเกณฑท่ีใหดําเนินการไดอยู
ประมาณ ๑๒ ชนิดกิจการ แตก็เปดชองทางไววา หากเปนกิจการอ่ืน
นอกเหนือจากนี้ จะตองใหคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
เปนผูพิจารณา หรือถาเปนกิจการท่ีใชประโยชนก็จะตองขออนุญาตเชา
กับทาง ส.ป.ก.  



๒๑ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗) 
นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง กลาววา  

ขอฝากใหรองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับเรื่องดังกลาวไปรวม
หารือกับหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี อยางไรก็ตาม ขณะนี้มีกฎหมาย
หลายฉบับท่ีจะนําไปสูการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะในแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีจะเปนการพิจารณางบประมาณแบบรายจังหวัด โดยพิจารณา
ถึงแผนพัฒนาจังหวัดเปนสําคัญ ทางหอการคาและสภาอุตสาหกรรม
สามารถนําเสนอความคิดเห็นหรือเสนอโครงการเขาไปในแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือนําสูการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบานเมืองใหเปนไป
ตามความเห็นของประชาชนในจังหวัด 

๒ นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา 
ประธานชมรมผูประกอบการทองเท่ียวและธุรกิจอําเภอไทรโยค 

และกรรมการหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
๓๐/๑ หมูท่ี ๑๐ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

โทร. ๐๘ ๙๔๔๙ ๕๙๑๒, ๐๙ ๓๓๓๕ ๓๑๑๑ 
(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

     แสดงความเห็นวา อําเภอไทรโยคเปนอําเภอท่ีมีชุมชนเกาแกตั้งแต
กอนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ยอนไปถึงสมัยตนรัตนโกสินทร แตเม่ือมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ โดย
มีความประสงคเก่ียวกับไมไผเพ่ือใชในโรงงานกระดาษในยุคของ
รัชกาลท่ี ๘ จากนั้น เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ เปลี่ยนมาเปนท่ี ส.ป.ก. ซ่ึงใน
ปจจุบันพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. บางสวนไดเขาไปทับซอนกับเขตชุมชน  
วัด โรงเรียนด้ังเดิม ในหลายทองท่ีและหลายอําเภอ จึงขอสอบถามวา  

     นายเกียรติยศ ทรงสงา ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน 
อธิบายเก่ียวกับหลักเกณฑของ ส.ป.ก. วา หากพ้ืนท่ีบริเวณนั้นเปนพ้ืนท่ี
ท่ีมีการทับซอน แลวสามารถไดรับสิทธิท่ีดีกวา อาทิ การออกเปนโฉนด
ท่ีดิน เจาของพ้ืนท่ีสามารถแจงให ส.ป.ก. จังหวัดทําการเพิกถอนพ้ืนท่ี
สวนนั้นออกจากการเปนพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. ใหได เพราะถือวาสิทธิไหน
ดีกวาใหใชสิทธินั้น  
     นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง กลาววา 
พ้ืนท่ีท่ีกลาวถึง มีการประกาศเปนเขตหวงหามของทหารตั้งแต พ.ศ. 
๒๔๘๑ และตอมามีการประกาศพ้ืนท่ีเปนเขต ส.ป.ก. ทับเขตหวงหาม
ดังกลาวอีกทีหนึ่ง ดังนั้น จึงถอนเขต ส.ป.ก. ออกไมได เพราะอยูในเขต
หวงหาม ดวยเหตุนี้ จึงตองไปทําการพิสูจนสิทธิ หากสามารถพิสูจนสิทธิ
ไดเรียบรอยแลวก็สามารถมาแจงกับทาง ส.ป.ก. เพ่ือยกเลิกเขตพ้ืนท่ีได  
     นายเกียรติยศ ทรงสงา ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน 
กลาววา การพิสูจนสิทธิ์ในปจจุบันเปนภารกิจของคณะกรรมการท่ีดิน

ประเด็นดังกลาว นายเกียรติยศ 
ทรงสง า  ผู อํ านวยการสํ านั ก
จัดการปฏิรูปท่ีดิน ไดชี้แจงผูรอง
จนเปนท่ีเขาใจแลว จึงเห็นควร
เสนอไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตาม
เรื่องรองเรียนในคณะกรรมการ
อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
 
 
 



๒๒ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗) 
ในสวนท่ีเปนชุมชนดั้งเดิม หรือบางสวนท่ีมีการทับซอนกับพ้ืนท่ีของ
ราษฎรดั้งเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดหรือไม อยางไร ท้ังนี้ 
ขอยกตัวอยางอําเภอไทรโยค เชน ตัวอําเภอไทรโยคหรือน้ําตก 
ไทรโยคนอย ซ่ึงบริเวณนั้นเปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕  
ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได กรมท่ีดินแจงวาอยูในเขตพ้ืนท่ีตาม
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ดังนั้น จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีประเด็นขอกฎหมายตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ ท่ี ส.ป.ก. รับพ้ืนท่ี
ตอมาจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๘๑  

แหงชาติ  (คทช. ) ซ่ึง เ ม่ือกอนนี้ เปนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน  
และคณะอนุกรรมการพิสูจนสิทธิในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) 
โดยชองทางของคทช. นาจะเปนชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็วกวา  
 
 

๓ นายคํานวณ  ขําสุวรรณ 
กํานันตําบลดานแมแฉลบ 

ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอศรีสวัสดิ์ 
๓๐/๑ หมูท่ี ๔ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์  

จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๘ ๑๘๕๗ ๕๔๖๓ 
 (แสดงความเห็นดวยวาจา) 

     แสดงความเห็นวา ขอฝากใหชวยผลักดันและแกไขปญหาท่ีดิน
ของประชาชนอําเภอศรีสวัสดิ์ท่ีไดรับผลกระทบจากการอพยพออก
จากพ้ืนท่ีสรางเข่ือนศรีนครินทร จํานวน ๙๐๐ ครัวเรือน รวมพ้ืนท่ี
จํานวน ๑๔,๗๘๖ ไร ซ่ึงในประเด็นนี้อุทยานฯ จะมีการเพิกถอนพ้ืนท่ี
ความเปนอุทยานแหงชาติ เพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ีใหแกประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ แตก็ยังมีปญหาพ้ืนท่ีอีกประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร ท่ีมีการ
ประกาศเปนเขตอุทยานท้ังหมด และเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนอาศัยอยูมา
กอน ทําใหประชาชนตองไปตอสู กับหนวยงานราชการ อีกท้ัง 

พลตรี สําเริง เกิดผล ผูชวยดําเนินงานสมาชิกวุฒิสภา (พลเอก 
วัฒนา สรรพานิช) กลาววา ในประเด็นเรื่องท่ีดิน ลาสุดไดรับการชี้แจง
เบื้องตนเปนหนังสือจากจังหวัดกาญจนบุรี พรอมแนบสําเนารายงาน
จากผูตรวจการแผนดิน โดยมีรายละเอียดสรุปไดวา ขณะนี้กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยินยอมท่ีจะดําเนินการปรับปรุงแกไข
แผนท่ีใหตรงกับผลการพิสูจนของ One Map ท่ีจัดทําโดยกรมแผนท่ี
ทหาร นอกจากนี้ ยังไดรับแจงจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
กาญจนบุรี เขต ๕ วา มีการประสานงานกับเจากรมแผนท่ีทหารซ่ึงเปน
ประธานการอาน One Map วาในสวนของอําเภอศรีสวัสดิ์จะดําเนินการ
เรียบรอยในอีกประมาณ ๖ เดือน และจะนําสงแผนท่ี One Map นี้
ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการแกไขแผนท่ีแนบทายพระราช
กฤษฎีกาตอไป หากการจัดทํา One Map แลวเสร็จ จะชวยแกไขปญหา
ใหแกประชาชนชาวอําเภอศรีสวัสดิ์  สวนอีก ๘๐,๐๐๐ กวาไรนั้น  

ป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล า ว  ผู ช ว ย
ดํ า เ นิ น ง า น ส ม า ชิ ก วุ ฒิ สภ า  
(พลเอก วัฒนา สรรพานิช) ได
ชี้แจงผูรองจนเปนท่ีเขาใจแลว  
จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุ 
กรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องรองเรียนในคณะ 
กรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึก
ไวเปนความเห็นท่ีไดรับจากการ
ลงพ้ืนท่ี 
 
 
 



๒๓ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗) 
ไมสามารถประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีของตัวเองได ยังไมมีแนวทางท่ีจะ
เพิกถอน จึงยังไดรับความเดือดรอนอยู ดังนั้น จึงขอฝากใหชวย
ผลักดันใหการจัดทํา One Map ใหสําเร็จโดยเร็ว เพ่ือจะไดชวย
คลี่คลายปญหาใหแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน  

หากพบวาพ้ืนท่ีดังกลาวไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติเข่ือนศรีนครินทร 
ประชาชนในพ้ืนท่ีนาจะไดรับขาวดีเชนกัน  
 
 

 

 


